

Số: /TB-BCĐ

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện tại hội nghị làm việc với xã Bình Sơn

Ngày 17/11/2020, đồng chí Mai Nhữ Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện làm việc với xã Bình Sơn về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy - Trưởng cụm; phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp; trưởng các ban, phòng, ngành liên quan cấp huyện; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Sơn. Sau khi nghe lãnh đạo xã Bình Sơn trình bày báo cáo và các ý kiến tham gia thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện kết luận như sau:

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, kết quả bước đầu mà địa phương tự đánh giá đạt 9/19 tiêu chí, số lượng tiêu chí xã tự đánh giá đạt được là rất thấp. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền chưa thực sự quyết tâm cao; trong lãnh đạo, chỉ đạo có việc thiếu quyết liệt, thậm chí có việc còn lúng túng; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã có cố gắng nhưng chưa có phương pháp chỉ đạo khoa học, thực hiện toàn diện; Ban chỉ đạo chưa phân công cụ thể, chưa giao việc cụ thể và thiếu sự đôn đốc, nhắc nhở các thành viên về tiến độ thực hiện; trong phát động thực hiện các phong trào để người dân hưởng ứng tham gia hiệu quả chưa cao; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia nên kết quả đạt được còn rất thấp. Nguyên nhân chủ yếu do người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chưa sâu sát, thiếu quyết liệt cần phải khắc phục ngay.

Để xã Bình Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 theo kế hoạch, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu UBND huyện, các ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện; Đảng bộ, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bình Sơn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư trực đảng, Phó bí thư Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Sơn phải nghiên cứu kỹ, suy nghĩ sâu và nhận thức đúng đắn đầy đủ vai trò vị trí và tầm quan trọng của

công tác xây dựng NTM; từ đó, huy động nhân dân, huy động sức mạnh tập thể, sức mạnh nội bộ của địa phương, kết hợp sức mạnh nội lực và ngoại lực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM với phương châm xây dựng NTM là vì nhân dân, phục vụ vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân trong xã; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM đến từng hộ dân, đến từng thôn để nhân dân đồng thuận cùng tham gia thực hiện gắn với tinh thần **“Triệu Sơn bút phá đi lên”**. Sau hội nghị yêu cầu xã Bình Sơn phải có sự chuyển biến mạnh mẽ.

2. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã kiện toàn lại Ban chỉ đạo; rà soát toàn bộ các công việc liên quan đến xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên với tinh thần **“Một người chủ trì một việc, nhưng một việc phải nhiều người cùng làm”**; tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí thật cụ thể và gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Ban chỉ đạo NTM huyện qua Văn phòng NTM huyện trước ngày 30/11/2020 để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo huyện.

3. Tập trung hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí theo hướng dẫn ngay từ bây giờ để minh chứng cho những kết quả thực hiện các tiêu chí. Khẩn trương rà soát lại những nội dung công việc theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 06/7/2020 của HĐND huyện và Quyết định số 6212/QĐ-UBND, ngày 05/8/2020 của UBND huyện về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện để tập trung triển khai thực hiện khẩn trương đúng quy trình, quy định của pháp luật.

4. Xác định thời gian để xã Bình Sơn về đích nông thôn mới là trong năm 2021, vì vậy xã phải khẩn trương và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt trong tháng 12/2020, chỉ đạo nhân dân trên địa bàn toàn xã thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm để tất cả người dân trong xã tích cực hưởng ứng tham gia; phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường phải được duy trì thực hiện thường xuyên; trong tháng 3, tháng 5 năm 2021 tiếp tục tổ chức phát động tổng dọn. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra thực hiện và báo cáo về Văn phòng NTM huyện.

5. Quan tâm đến đời sống và sản xuất của nhân dân, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân; tiếp tục có những sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm chè, mật ong đã được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh; đồng thời, thống nhất chủ trương có cơ chế hỗ trợ để phát triển sản phẩm OCOP chè sạch Bình Sơn, mật ong bốn mùa vào trong Đề án **“Phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”** trình Ban Thường vụ Huyện ủy theo tiến độ và quy định.

6. Các đồng chí lãnh đạo xã Bình Sơn phải tích cực, năng động hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt cụ thể từng thôn, từng hộ gia đình để đôn đốc nhân dân triển khai thực hiện sát, đúng. Chủ động đấu mối với các ban, phòng, ngành cấp huyện nắm bắt thông tin để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào địa bàn xã để sản xuất những mặt hàng mà địa phương có lợi thế như chăn nuôi, cây dược liệu,...

Thực hiện nghiêm pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trong huy động nguồn lực, tuyệt đối không huy động quá sức dân, không để xảy ra khiếu kiện của người dân liên quan đến đóng góp xây dựng nông thôn mới.

7. Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị báo cáo nội chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của huyện, báo cáo Thường trực Huyện ủy trong quý I/2021.

8. Các ban, phòng, ngành cấp huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn xã Bình Sơn hoàn thiện các tiêu chí do phòng, ngành phụ trách, giúp xã Bình Sơn sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo đúng thời gian, kế hoạch đã đề ra, không được chậm trễ.

9. Về các đề xuất, kiến nghị của xã Bình Sơn: Trước mắt tập trung thực hiện triệt để có hiệu quả Quyết định số 6212/QĐ-UBND, ngày 05/8/2020 của UBND huyện về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các công trình cho các xã phần đầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện. Giao đồng chí Lê Phú Quốc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì theo dõi, chỉ đạo địa phương thực hiện.

10. Về chế độ báo cáo của xã với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện: **2 lần/tháng vào các ngày 14, 28 hàng tháng** về Ban chỉ đạo huyện qua Văn phòng NTM huyện; Văn phòng NTM huyện tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo huyện vào các **ngày 15 và 30 hàng tháng**. Giao Văn phòng NTM huyện tổ chức kiểm tra, giám sát tại xã mỗi tháng 01 lần.

11. Giao Văn phòng NTM huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Thông báo kết luận này, báo cáo Ban chỉ đạo NTM huyện, nhất là tiến độ, chất lượng không đảm bảo, đề xuất xử lý nếu để chậm trễ, sai sót trong công việc.

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, Văn phòng NTM huyện thông báo để UBND huyện, các ban, phòng, ngành, địa phương liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV Ban Chỉ đạo huyện;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);
- Đảng ủy, UBND xã Bình Sơn (t/h);
- Lưu: VT, BCD.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc**